

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครั้งที่ ๑๑(๑๕)/๒๕๖๗
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมลำพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
๑. ระเบียบวาระที่ประชุมทราบ	
๑.๑ เอกสารแจกที่ประชุมจากประธานที่ปรึกษาอธิการบดี จำนวน ๘ เล่ม และเอกสารข่าวลงหนังสือพิมพ์สยามรัฐ และมติชน จำนวน ๑๑ เรื่อง	ที่ประชุมมีมติรับทราบ
๑.๒ การจัดโครงการ "ขับเคลื่อนงานวิจัยสวนดุสิตสู่ธุรกิจนวัตกรรม" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม Hall ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ที่ประชุมมีมติรับทราบ
๑.๓ คำกล่าวชื่นชมการให้บริการของโรงแรมสวนดุสิตเพลส จากหน่วยงานภายนอก นายธงชัย ศรีดามา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวชื่นชมการให้บริการของโรงแรมสวนดุสิตเพลส จากการแนะนำให้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ใช้บริการสถานที่ในการจัดประชุมและการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม โดยได้รับคำชื่นชมจากผู้เข้าร่วมประชุม เรื่องการให้บริการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ความสะอาดของสถานที่และห้องน้ำ รวมทั้งรสชาติอาหารที่ดี จึงขอให้รักษามาตรฐานการให้บริการของโรงแรมสวนดุสิตเพลส ให้คงที่และดียิ่งขึ้น	ที่ประชุมมีมติรับทราบ
๒. ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม	
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐(๑๔)/๒๕๖๗	ที่ประชุมมีมติรับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๑๔)/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยมีมติแก้ไข รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๓. ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง</p> <p>๓.๑ การติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๑๔)/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ดังนี้</p> <p>๑) สถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประเด็นการนำเสนอรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> <p>๒) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่</p> <p>(๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอีเวนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>(๒) แผนการรับสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS 68 เพิ่มเติม จำนวน ๑ หลักสูตร/สาขาวิชา</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. รับทราบ การดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (สถาบันวิจัยและพัฒนา)</p> <p>๒. รับทราบ การดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)</p>
<p>๔. ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ ๒ ปี ครบ ๓ ปี ครบ ๔ ปี และครบ ๔ ปีขึ้นไป</p>	<p>ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ</p> <p>กรอบระยะเวลาการดำเนินงานในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานฯ ขั้นตอนการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต่อผู้รับการประเมินให้รับทราบ ควรปรับลดระยะเวลาการดำเนินงาน จากเดิมวันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นวันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๔.๒ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่</p> <p>๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๓) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ
<p>๔.๓ การขอปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ คน ได้แก่ อาจารย์ตระกูล ร่มมะฉัตร และเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๓ คน ได้แก่ ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อังธารารักษ์ ๒) อาจารย์ ดร.สาวิตรี มูลสุวรรณ และ ๓) อาจารย์ชนิสรา เมธภัทรหิรัญ จากเดิม ๑๐ คน รวมเป็น ๑๒ คน</p>	ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
<p>๔.๔ การขอปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้</p> <p>๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จากจำนวน ๕ คน คงเหลือจำนวน ๓ คน โดยปรับลดจำนวน ๒ คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวชัญญะกุล และอาจารย์รัตนรินทิราภักดิ์ นิภาวรรณ</p> <p>๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จากจำนวน ๕ คน คงเหลือจำนวน ๓ คน โดยปรับลดจำนวน ๒ คน ได้แก่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ และอาจารย์เชียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล</p>	ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๔.๕ การขอเสนอชื่อบุคคลภายนอก จำนวน ๒ คน เพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ได้แก่</p> <p>๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ พนาวาส รับผิดชอบสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ</p> <p>๒) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗ เปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษา ลำปาง คือ ดร.บุญยวีร์ มงคลพิพัฒน์พร รับผิดชอบสอนรายวิชาภูมิศาสตร์ ภูมิภาคโลก</p>	<p>ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ และให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป</p>
<p>๔.๖ พิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม จำนวน ๑ คน</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. อนุมัติ และให้อธิการบดีเสนอเรื่องต่อไปเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สาขาวิชาการศึกษา (๖๕๐๑) ซึ่งมหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗</p> <p>๒. รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๖ พิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม จำนวน ๑ คน</p>
<p>๔.๗ พิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. อนุมัติ และให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้ง ดังนี้</p> <p>๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชมภัทท์ เย็นเปี่ยม พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนกฎหมาย และการเมือง ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (๖๑๐๒) ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	<p>๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดี วิริยาวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (๐๑๘๓) ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการฉบับแก้ไขครั้งสุดท้าย</p> <p>๒. รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ ๕.๗ พิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ</p>	
<p>๕.๑ รายงานการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑. ขอให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์จากโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป</p> <p>๒. ควรจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคม โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กอล์ฟการกุศล โบว์ลิ่งการกุศล คอนเสิร์ตการกุศล (อาจร่วมกับสภาคณาจารย์และพนักงาน)</p>
<p>๕.๒ การประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ ๙</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ</p> <p>ที่ประชุมมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอสรุปผลการประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ ๙ ให้มหาวิทยาลัยรับทราบ ทั้งนี้หากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการหารือร่วมกับสภามหาวิทยาลัยขอให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยได้</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ</p> <p>๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ครั้งที่ ๑๒(๑๖)/๒๕๖๗ การประชุม Retreat และการประชุมสภามหาวิทยาลัย สัญจร ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันที่ ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ</p> <p>การประชุม Retreat และการประชุมสภามหาวิทยาลัย สัญจร มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยแบบมีส่วนร่วมโดยมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากนักศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ จะนำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีต่อไป ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ความคิดเห็นของผู้แทนนักศึกษาจากคณะ โรงเรียน วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษา ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ สิ่งที่ยื่นชมมหาวิทยาลัยทำดีอยู่แล้วและอยากให้มหาวิทยาลัยทำต่อ ๑.๒ สิ่งที่ยื่นชมมหาวิทยาลัยทำแล้วและอยากให้มหาวิทยาลัยทำให้ดียิ่งขึ้น ๑.๓ สิ่งที่ยื่นชมมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ทำและอยากให้มหาวิทยาลัยทำ ๒. การจัดการศึกษาของคณะ โรงเรียน วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษา อย่างเต็มศักยภาพ โดยพิจารณาจากจำนวนบุคลากร อาคารสถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาด้านทุนการศึกษา ปัญหานักศึกษา Dropout ๓. การดำเนินงานและการกำหนดเป้าหมายการจัดหารายได้ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานอิสระ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชนิตว์ แก้วเนตร)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย